

การละเมิดสิทธิ การสวมสิทธิ

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน การแถลงแผนปฏิบัติการสนับสนุนการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ และการดำเนินการออก ใบอนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามกฎหมายของคณะกรรมการนโยบายการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และ การค้ามนุษย์ด้านแรงงานประกาศนโยบายให้เปลี่ยนหนังสือเดินทางชั่วคราวของแรงงานข้ามชาติพม่าใน ประเทศไทย จากหนังสือเดินทางชั่วคราวที่ได้รับหลังพิสูจน์สัญชาติเป็นหนังสือเดินทางถาวรภายใต้ นโยบายการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติปี พ.ศ. 2554 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทุกอย่างตั้งแต่การแจ้ง จำนวนคนต่างด้าว ไปจนถึงขั้นตอน การยื่นคำขออนุญาตทำงานการจดทะเบียน แรงงานต่างด้าว การทำ หนังสือเดินทาง(CI) ค่าธรรมเนียมคำร้องขอจดทะเบียน ประวัติ (ท.ต.1) 80 บาทค่าตรวจสุขภาพ 600 บาทค่า ตรวจประกันสุขภาพ 1,300 บาท ค่ายื่นคำขออนุญาตทำงาน 100บาท ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานปีละ 900-1,800 บาท (ขึ้นอยู่กับท้องที่และประเภทกิจการ)

ประเทศไทยได้นำนโยบายแรงงานข้ามชาติที่ยังไม่เข้าถึงการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติเป็นการ ช่วยเหลือเบื้องต้น มิให้แรงงานตกเป็นคนไร้สัญชาติ ไม่มีหนังสือเดินทาง ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนไม่มี หนังสือยืนยันตัวตนจากประเทศต้นที่จะรองรับสัญชาติ ซึ่งเสี่ยงที่จะตกเป็นคนไร้สัญชาติและถูกละเมิดสิทธิ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของภาคธุรกิจที่ต้องการใช้แรงงานข้ามชาติเพื่อทดแทนแรงงานไทย ในงานบางประเภท ซึ่งมีความเสี่ยงสูง สกปรก และแสนลำบาก โดยไม่มีมิติของการให้ความคุ้มครอง แรงงานข้ามชาติ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งของแรงงานมาจาก การไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของรัฐในเรื่อง ดังกล่าว ทำให้ต้องพึ่งพานายหน้าและแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น เพื่อนหรือคนในครอบครัวในบางคน กรณี ข้อมูลที่ได้จ้างนายหน้าที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการสวมสิทธิ การเข้าสวมชื่อแทนโดยมิชอบ โดยการสวมชื่อหนึ่งเป็นอีกชื่อหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยและชาวแรงงานข้ามชาติ ชาวแรงงานบางคนซึ่งไม่ รู้ขั้นตอนการต่อหนังสือเดินทาง (CI) ซึ่งเป็นช่องทางเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ของนายหน้า ที่เป็นรูปแบบ ในการรับจ้างดำเนินการทำเอกสารและเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ค่าใช้จ่าย อาจจะมีนายหน้าบางคนรับ หนังสือเดินทาง (CI) เพื่อจัดทำเอกสารให้แก่ผู้ประสบปัญหาไม่ได้รับหนังสือเดินทาง (CI)

ตัวอย่างที่ผ่านมาชาวแรงงานข้ามชาติที่ทำงานอยู่ประเทศไทยที่ถูกเป็นเหยื่อที่ถูกละเมิดการสวมสิทธิ เนื่องจากผู้ประสบปัญหาได้ทราบกับทางบริษัทว่าเอกสารหนังสือเดินทาง (CD) ไม่ถูกต้อง ผู้ประสบปัญหาจึงมาเรียกร้องทางมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ทางมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานได้รับเรื่องไว้และตรวจสอบหาความจริง ทางมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานได้เข้าไปตรวจสอบหาความจริงที่สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อนำเลขคำขอไปขึ้นทะเบียนไปตรวจสอบว่ามีกรขึ้นทะเบียนจริงหรือไม่ ปรากฏว่าเมื่อนำเลขคำขอไปตรวจสอบแล้วนั้น พบว่าเลขคำขอดังกล่าวได้ถูกผู้อื่นนำไปขึ้นทะเบียนเป็นของตนแล้ว ซึ่งเท่ากับว่าเลขคำขอนั้นได้ถูกสวมสิทธิกลายเป็นขอผู้อื่นไปแล้ว ทางมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานได้นำผู้ประสบปัญหาไปยังสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อดำเนินการแจ้งความและลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานในเรื่องการสวมสิทธิ เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาจะได้มีสิทธิอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ข้อเสนอแนะ

1. แรงงานข้ามชาติควรรู้ถึงสิทธิแรงงานเบื้องต้นที่จะได้รับตามกฎหมายกำหนดไว้ เช่น
 - การจัดอบรม
 - การจัดสื่อที่เข้าถึงสิทธิมนุษยชน
- 2.อยากให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการตรวจสอบข้อเท็จจริง อาทิสำนักงานจัดหางานมูลนิธิที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น
 - ตรวจสอบการทำงานที่สื่อถึงกระบวนการทุจริตในรูปแบบการสวมสิทธิในประเทศไทย
 - ภาครัฐและเอกชน ควรมีขั้นตอน วิธีการ กระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเคร่งครัด
- 3.หน่วยงานในกระทรวงแรงงานและกระทรวงมหาดไทยเข้ามาสร้างบทบาทในการตรวจสอบในกรณีการสวมสิทธิ



ที่มา: แรงใจและบันทึกประจำวัน สถานีตำรวจนคร จังหวัดสมุทรสาคร

นาย ธีรพร เกิดนิยม
(เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจการ)

อ้างอิงที่:

http://www.western.ac.th/westernnew/admin/uploaded/journal_human/files/69.pdf

<https://prachatai.com/journal/2014/02/51904>

